

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘

เรื่อง

๑. ลุยสำรวจภาวะครัวเรือนเกษตร ๔ จว.
๒. บอกเล่าข่าวเกษตร
๓. เกาะข่าวเกษตร
๔. ซ้อปผักผลไม้ไทยดังข้ามโลก
๕. บทเรียนนโยบายอุดหนุนภาคเกษตร
๖. เกษตรปากน้ำแะเกษตรกรติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช ผ่านศูนย์ชุมชน
๗. เตือนงดเผาไร่อ้อย
๘. สหกรณ์การเกษตรลำพระเพลิงแหล่งผลิต และจำหน่ายข้าวไรซ์เบอร์รี่
๙. กรมการสัตว์ทบ.บูรณาการพื้นที่ใช้ประโยชน์สูงสุด  
ส่งเสริมเลี้ยงรูปแบบสหกรณ์สร้างรายได้เกษตรกร
๑๐. สนช.ส่อถอดถอนบุญทรง - ภูมิ มนัส ลั่นรอระบายข่าวจีทูจี
๑๑. นาปรังทะลักแตะ ๕ ล้านไร่ ตู่หนุนโรงปุ๋ย

หนังสือพิมพ์

- แนวหน้า  
คมชัดลึก  
เดลินิวส์  
เดลินิวส์  
โพสต์ทูเดย์  
ไทยรัฐ  
เดลินิวส์  
เดลินิวส์  
เดลินิวส์  
กรุงเทพธุรกิจ  
โพสต์ทูเดย์

\*\*\*\*\*

## ลุยสำรวจภาวะครัวเรือนเกษตร4จว.

นายสมชาย ครามานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 15 (สศก.15) ปทุมธานี เปิดเผยว่า สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร อยู่ในช่วงดำเนินการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือนเกษตรกร โดยในส่วนของ สศก.15 จะสำรวจในภาคกลางในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สระบุรี ปทุมธานีและนนทบุรี ช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน นี้ เพื่อติดตามสถานการณ์รายได้รายจ่ายรวมทั้งทรัพย์สินและหนี้สินของเกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการทำนาปรังเป็นประจำทุกปี ปีละ 1-2 ครั้ง อย่างไรก็ตาม ในปี 2558 ปัจจุบันไม่สามารถทำนาปรังได้เนื่องจากชลประทานงดปล่อยน้ำสนับสนุนการทำนาปรังเพราะในเขื่อน

หลัก ได้แก่ เขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์มีน้ำต้นทุนจำนวนน้อย ทำให้คาดว่าพื้นที่นาปรังใน 4 จังหวัดดังกล่าวจะลดลงจากปีก่อนร้อยละ 47.63 จากที่เคยมีพื้นที่ปลูก 1.52 ล้านไร่

ขณะเดียวกันราคาผลผลิตข้าวจากปีที่ผ่านมา รัฐบาลได้ยกเลิกโครงการรับจำนำข้าวและมีปริมาณข้าวคงเหลือในสต็อกมีจำนวนมาก มีผลให้ราคาข้าวปัจจุบันเหลือตันละ 6,000-7,000 บาท/ตัน อีกทั้งจากปัญหาภัยธรรมชาติและราคาผลผลิตตกต่ำทำให้เกษตรกรมีรายได้ไม่เพียงพอ ดังนั้น ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจครั้งนี้ ทำให้ทราบฐานะรายได้และปัญหาหนี้สินของเกษตรกรเพื่อนำไปสู่การแก้ไขต่อไป



10 ●● “บอกล่ำ ข้าวเกษตร” ประจำวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2558 ตอนนี เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งบ่นมาแล้วครับ ปัญหาโรคกุ้งตายด่วน หรืออีเอ็มเอส ในกุ้งขาวแวนนาไม พอมีวีแว่วว่าจะดีขึ้น ราคากุ้งกลับตกต่ำลงอย่างกะทันหัน ที่จริงไม่ใช่มาจากการแก้ปัญหาโรคกุ้งตายด่วนได้ผลหรอก แต่มีข่าวแว่วมาว่า มีกลุ่มคนในภาคอุตสาหกรรมแช่เยือกแข็งพยายามจะไม่ซื้อกุ้งจากเกษตรกรในราคาปัจจุบัน เพื่อเป็นข้ออ้างว่า ปัจจุบันได้ปิดโรงงานแล้ว เพราะไม่มีวัตถุดิบ แต่แท้จริงแกนนำในสมาคมแช่เยือกแข็งแห่งประเทศไทย ที่มีบทบาทในสภาพัฒนาฯ แห่งชาติบางคนพยายามอย่างเต็มที่ที่จะให้รัฐบาลอนุมัตินำเข้ากุ้งอย่างน้อย 1 แสนตัน ที่ราคาถูกกว่า งานนี้เท็จจริงอย่างไรกรมประมงน่าจะทราบดี เพราะเห็นว่ามี การเสนอและมีการประชุมร่วมมาแล้วขอรับ

●● เรื่องนี้ต้องจับตาดูให้ดีครับ ประเทศที่เลี้ยงกุ้ง ทั้งเวียดนาม ประสบกับโรคกุ้งตายด่วนระบาดก่อนใคร ตามด้วยมาเลเซีย ตอนนีก็ยังมี การระบาดอยู่ถามว่า การที่จะให้นำเข้ากุ้งที่วานี้มาจากประเทศอะไร จากเวียดนาม มาเลเซียหรือไม่ หรือว่าจากอินเดีย เมื่อนำเข้ามาแล้วคิดหรือว่าปลอดภัยจากโรคระบาด ถ้าเกิดโรคระบาดใครจะรับผิดชอบ อย่าลืมนะครับว่า โรคระบาดในสัตว์เลี้ยงผู้ที่เดือดร้อน

มากที่สุดคือเกษตรกรครับ ที่ลงทุนไปแล้วต้องประสบกับการขาดทุน ส่วนผู้ประกอบการกลางน้ำอย่างดีแค่ขาดวัตถุดิบ ฉะนั้นฝากให้รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หากเป็นเรื่องจริงต้องทบทวนด้วย

●● วันสุดท้ายแล้วครับ สำหรับงาน “ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปางประชากวายนพของแผ่นดิน” ภายใต้แนวคิดการจัดงาน “ใช้น้ำเพื่อการปศุสัตว์อย่างรู้คิด ช่วยเพิ่มผลผลิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” จัดโดยกรมปศุสัตว์ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-8 พฤษภาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น. ณ กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเผยแพร่พระราชกรณียกิจ พระอัจฉริยภาพ และพระเกียรติคุณ ด้านการบริหารจัดการน้ำ เพื่อให้คนไทยและผู้เข้าร่วมงานได้รับทราบ เข้าใจและน้อมนำแนวทางการบริหารจัดการน้ำ มาใช้ในชีวิตจริงและด้านการเกษตรมากขึ้น เพื่อรับสถานการณ์ภัยแล้งที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้

●● สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แจ้งกำหนดการแถลงข่าว “ผลกระทบเศรษฐกิจการเกษตร จากการลดพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง” ในวันที่ (วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2558) เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร ชั้น 3 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร บางเขน กรุงเทพฯ จึงเรียนเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วยขอรับ!



## เกาะข่าวเกษตร

๒๒ เกาะข่าวเกษตรประจำฉบับวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘... ○ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 13 ณ ห้องประชุม อาคาร NEWMASIP สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมี นายมนัส กำเนิดมณี ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน ๘7 คน... ○ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรให้การต้อนรับ H.E. Mr. Paul Robilliard เอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย เพื่อส่งมอบเครื่องมือ Microscope พร้อมกล้องดิจิทัล และซอฟต์แวร์เกี่ยวกับระบบการถ่ายภาพ โดยมี นางสาวเสริมสุข สลักเพชร รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร รัชมอบ ณ ห้องประชุม กลุ่มวิจัยวัชพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช เครื่องมือและอุปกรณ์ดังกล่าวเป็นการสนับสนุนภายใต้โครงการ ASEAN Regional Diagnostic Network Project ซึ่งดำเนินการโดยกรมวิชาการเกษตรออสเตรเลีย เพื่อใช้สำหรับการตรวจพืชอย่างละเอียดและภาพเมล็ดและใช้เป็นกิจกรรมการฝึกอบรมในการวิเคราะห์สำหรับประเทศสมาชิกอาเซียน... ○ นายปีติพงษ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน 43 ปี วันก่อตั้งกลุ่มเกษตรกรไทย โดยมี นายโอกาส กลั่นบุญชัย อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ ณ โรงแรมเมทาเทนปาร์ค อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา... ○

“คิด ทางไทย”

# ช้อปผักผลไม้ไทย ดังข้ามโลก

**200ประเทศได้ชม  
ใช้คุปองแห่จับจ่าย**

“บิ๊กตู” ปลื้มกระแสตอบรับงานเทศกาลผัก  
ผลไม้ไทยคุณภาพที่ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม  
ชอง 5 ถ้ายทอด ช้อปทั่วไทย 1, 2 ❖ *อ่านต่อหน้า 2*



▲ **คึกคัก...**ประชาชนนำคุปอง 10% จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ไปใช้เป็นส่วนลดซื้อสินค้าในงานเทศกาลผัก  
ผลไม้ไทยคุณภาพ บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม ซังท่าเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก



# ดั่งข้ามโลก □ ต่อจากหน้า 1

ดั่งไกลระดับโลก ส่งสัญญาณอิงตรงไปไกลกว่า 200 ประเทศ แท้ซึ่ปกป้องใช้เป็นส่วนลดแลกซื้อสินค้าคุณภาพเกรดเอเนืองแน่น ส่งผลยอดขายพุ่ง ขยับจัดงานสปาไทยครั้งต่อไป “ลำปาง” พืชสมุนไพรไทยขายดีขยติ “ศรีสะเกษ” รุ่งสีข้าวหอมมะลิ 100% ขายราคาพิเศษ แกรมเล็งขยายตลาดออกนอกพื้นที่ “ปากน้ำโพ” แห่งชื่อน้ำปลาคุณภาพดีจากระยอง

จากกรณีที นสพ.เดลินิวส์ ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และขบวนการสหกรณ์ไทย จัดโครงการช้อปทั่วไทย ร่วมใจลดค่าครองชีพ ส่งความสุขสู่ประชาชน “สหกรณ์มันคง สมาชิกมันคั่งประเทศข่งอื่น” โดยคัดอุปองส่วนลด 10 เปอร์เซ็นต์จาก นสพ.เดลินิวส์ ในส่วนของหน้ากีฬา นำไปใช้แลกเปลี่ยนส่วนลดซื้อสินค้าหลากหลายชนิดในราคาสบายกระเป๋าจากสหกรณ์เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ และได้เสิชงตอบรับเป็นอย่างดีและต่อเนื่องนั้น

ความคืบหน้าเมื่อวันที่ 7 พ.ค. ร.อ.นพ. อยงุทธ มียลลาภ โฆษกประจำสำนักนายกฯ เปิดเผยถึงความสำเร็จของการจัดงานเทศกาลผักผลไม้ไทยคุณภาพ ที่ริมคลองผดุงกรุงเกษม ข้างท่าเรือขบวนรถรางเป็นวันแรก โดยมีประชาชนสนใจเยี่ยมชมซื้อสินค้าคุณภาพดีราคายุติธรรมกันอย่างคึกคัก โดยเฉพาะผลไม้สดมี ยอดขายสูงถึง 207,640 บาท รองลงมาเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผักผลไม้ มียอดจำหน่าย 84,280 บาท รวมมีเงินสะพัด 484,018 บาท และมียอดผู้เข้าชมงาน 4,148 คน

ร.อ.นพ.อยงุทธ กล่าวด้วยว่า รัฐบาลจะ เปิดงาน ใช้พื้นที่บริเวณด้านข้างท่าเรือขบวนรถราง จัดแสดง และจำหน่ายสินค้าหมุนเวียนสลับกันไป เช่น เดือน มิ.ย. จัดงานสปาไทย เพื่อเป็นต้นแบบให้หน่วยงานต่าง ๆ นำไปขยายผล ส่งเสริมช่องทางจำหน่าย เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า และประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในตลาดโลก

ขณะที่ นายปีติพงษ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวมาสัมผัสเลือกซื้อผลผลิตผักผลไม้ไทยเกรดเอ ในงานเทศกาลผักผลไม้ไทยคุณภาพ โดยรัฐบาลมีเป้าหมายเพื่อให้ความช่วยเหลือเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรโดยตรง ในช่วงประสบภาวะภัยแล้งได้จำหน่ายสินค้าดี มีคุณภาพและปลอดภัย ในราคา ยุติธรรม เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เกษตรกร ได้ผลิตของดีมีคุณภาพ และมีโอกาสได้สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงทางธุรกิจระหว่างเกษตรกรกับคู่ค้าในอนาคต

ด้าน นายเชิดชัย พรหมแก้ว ผอ.สำนักส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ รักษาราชการแทน ผอ.กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตร และกลุ่มสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า การจัดงานเทศกาลผักผลไม้ไทยคุณภาพ เป็นการยกระดับตลาดผักผลไม้เกรดพรีเมียม มาไว้ที่ตลาดริมน้ำเลียบคลองผดุงกรุงเกษม ระหว่างวันที่ 6-31 พ.ค. โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่ากั้นขมว่ามี กระแสประชาชนตอบรับอย่างดีและถูกอกถูกใจเกษตรกรเป็นอย่างมาก เนื่องจากนำผลผลิตการเกษตรมาจำหน่ายขายดี ทุกอย่างหมดเกลี้ยงภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงของวัน

เปิดงาน นายเชิดชัย กล่าวต่อว่า ในวันที่ได้เชิญ ประชุมผู้แทนสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ ร่วมกันวางแผนขนส่งสินค้า มาจำหน่ายอย่างใหม่สดทุกวัน เพื่อรองรับประชาชนให้ความสนใจมากขึ้น โดยเฉพาะวันนี้มีประชาชนทยอยเข้ามาเลือกซื้อสินค้าตลอดทั้งวัน โดยมีเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ คอยช่วยควบคุมคุณภาพสินค้า นอกจากนี้ได้มีการถ่ายทอดการจัดงานทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 5 ออกไปต่างประเทศ 200 กว่าประเทศ ทำให้เกษตรกรเข้าใจเป็นงานระดับประเทศ จึงคัดสินค้าคุณภาพและความปลอดภัยเป็นหัวใจสำคัญ

นายเชิดชัย กล่าวอีกว่า สำหรับผลไม้ขายดีและเป็นไฮไลต์ของงาน อาทิ ทุเรียนหมอนทอง ทุเรียนชะนี เงาะ มังคุด ลิ้นจี่ มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง คุณภาพเกรดส่งออก จำหน่ายราคาถูกกว่าห้างสรรพสินค้าและซูเปอร์มาร์เก็ตกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป รวมทั้งสามารถใช้คูปองเดลินิวส์เป็นส่วนลดแลกซื้อสินค้าคุณภาพได้ทุกวัน อาทิ สับปะรดพันธุ์ลิ้มดา จ.เพชรบุรี สับปะรดไร้มัน จ.เลย มะม่วงพันธุ์แปลก ๆ อาร์บูปีพู และกิมหวง จาก จ.เชียงใหม่ แดงโมะอะพอลโลขนาดจัมโบ้ของ จ.ชลบุรี น้ำมันงาและมะนาว จ.ระยองตรา และสระแก้ว มะขามหวาน จ.เพชรบูรณ์ สับปะรดนางแล ภูแล จ.เชียงราย ส้มโอขาวแตงกวา จ.ชัยนาท รวมทั้งสินค้าจากสหกรณ์เข้าร่วมงานกว่า 40 แห่ง

มีรายงานด้วยว่า ในแต่ละสัปดาห์ในงานเทศกาลผักผลไม้ไทยคุณภาพ จะมีสินค้าไฮคุณภาพดีเกรดเอนำมาจำหน่าย โดยสัปดาห์ที่ 1

# บทเรียนนโยบายอุดหนุนภาคเกษตร <sup>๖๑</sup>

ข้อป้อยอมรับว่าภาคเกษตรมีความเปราะบางมากกว่าภาคเศรษฐกิจอื่น ไม่ว่าจะจากทั้ง (1) ปัจจัยด้านการผลิต ซึ่งปริมาณผลผลิตเป็นไปตามวัฏจักรของฤดูกาลเพาะปลูก และขึ้นอยู่กับภาวะทางธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ปริมาณน้ำและสภาพภูมิอากาศ

(2) ปัจจัยด้านการจำหน่าย ซึ่งสินค้าเกษตรเน่าเสียง่าย ไม่เหมาะกับการสะสมสินค้าคงคลัง และต้นทุนขนส่งสินค้าสูงเมื่อเทียบกับสินค้าอื่น

นอกจากนี้ ผลผลิตและราคาสินค้าเกษตรยังอ่อนไหวต่อราคาในตลาดโลกซึ่งมีความผันผวนสูง เหตุผลเหล่านี้ทำให้เกษตรกรมีรายได้ไม่สม่ำเสมอ ขณะเดียวกันภาคเกษตรเป็นแหล่งทำมาหาเลี้ยงชีพของคนจำนวนมาก และเป็นหลักประกันด้านความมั่นคงด้านอาหารให้กับพลเมืองในประเทศ จึงทำให้รัฐบาลหลายประเทศจำเป็นต้องเข้ามาช่วยเหลือ

มาตรการอุดหนุนภาคเกษตรถูกนำมาใช้ ทั้งในกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนาซึ่งภาคเกษตรมีบทบาทต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง และกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วซึ่งมีพื้นที่ทางการเกษตรน้อยและมีมูลค่าสูงเทียบเท่าพื้นที่พาณิชย์กรรม

บทความนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาพัฒนาการของมาตรการอุดหนุนภาคเกษตรในต่างประเทศ เพื่อทำความเข้าใจถึงประสิทธิภาพ ข้อดีและข้อด้อยของมาตรการต่างๆ รวมถึงนัยต่อการเสนอแนะเชิงนโยบายการให้ความช่วยเหลือภาคเกษตรของไทยในอนาคต

1. แนวทางและประสิทธิภาพของนโยบายภาคเกษตรในต่างประเทศ มาตรการอุดหนุนภาคเกษตรได้ถูกนำมาใช้เพื่อลดความผันผวนของรายได้เกษตรกร แบ่งเป็น 2 แนวทางหลัก

1.1 มาตรการการช่วยเหลือทางตรง (Direct Payment) โดยรัฐบาลให้เงินช่วยเหลือแก่เกษตรกรบนพื้นฐานของราคาและผลผลิตเป็นสำคัญ ได้แก่

การพยุงราคาสตลาด (Market Price Support) เป็นมาตรการที่ใช้มานานและแพร่หลาย โดยรัฐกำหนดราคาซื้อสินค้าเกษตรแล้วเก็บเข้าโกดัง และหากรัฐระบายสินค้าเกษตรออกมาขายทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ จะส่งผลให้ราคาสินค้าตกต่ำลง

นอกจากนี้ เพื่อสนับสนุนให้ผู้บริโภคในประเทศซื้อสินค้าเกษตรที่รัฐระบายออกมา รัฐบาลจึงตั้งอัตราภาษีนำเข้าสินค้าเกษตรไว้



ตาราง 1: เปรียบเทียบมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรทางตรงและทางอ้อม

รูปแบบนโยบาย	เปรียบเทียบมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรทางตรงและทางอ้อม	
	ข้อดี	ข้อเสีย
<b>ทางตรง</b> 1. การพยุงราคาตลาด (market price support)  2. การจ่ายเงินชดเชย (deficiency payments) 	เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นทันที เป็นมาตรการที่เข้าใจง่าย  เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นทันที และได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึง รัฐไม่ต้องบริหารสต็อกสินค้าเกษตร	บิดเบือนกลไกตลาด ใช้เงินประมาณสูง รัฐบาลภาระในการบริหารสต็อกสินค้า บิดเบือนกลไกตลาด โดยจุดใจให้เกษตรกรผลิตเกินกว่าอุปสงค์ฉบับตลาด ปริมาณเงินที่รัฐอุดหนุนจะเพิ่มขึ้นมากกว่าราคาตลาดตกต่ำ
<b>ทางอ้อม</b> 1. การจ่ายเงินช่วยเหลือตามสัดส่วนพื้นที่เพาะปลูก (area payment)  2. มาตรการอุดหนุนการซื้อปัจจัยในการผลิต (subsidies to purchased inputs) 3. นโยบายประกันสินค้าเกษตร (crop insurance)  4. นโยบายการพัฒนาพื้นที่เพาะปลูกในชนบท (rural development) 	ลดการบิดเบือนกลไกตลาดได้บ้าง สามารถจำกัดปริมาณเงินช่วยเหลือตามพื้นที่เพาะปลูกสูงสุดที่รัฐกำหนด ป้องกันปริมาณผลผลิตไม่ให้ออกสู่ตลาด มากเกินไป เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการลดต้นทุน  ส่งเสริมให้เกษตรกรทำประกันความเสี่ยง เกษตรกรรายย่อยได้รับประโยชน์มากกว่าเกษตรกรรายใหญ่	เกษตรกรไม่มีแรงจูงใจเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อลดต้นทุน ไม่ได้ได้รับความนิยมสำหรับการเป็นเครื่องมือออกนโยบายทางการเมือง การบริหารจัดการของรัฐมีต้นทุนด้านการสำรวจพื้นที่เพื่อประเมินเงินชดเชย ซึ่งต้องใช้เวลานานและ ทำได้ยาก

สูง เพื่อจูงใจผู้บริโภคในประเทศให้ซื้อสินค้าที่รัฐบาลระบายนอกอาณาเขตสินค้านำเข้า

วิธีการดังกล่าวทำให้กลไกราคาในการจัดสรรทรัพยากรภาคเกษตรบิดเบือนไปและได้ผลเพียงระยะสั้นเท่านั้น ทั้งยังใช้งบประมาณสูง เนื่องจากรัฐต้องรับภาระในการบริหารสต็อกสินค้าเกษตร ซึ่งโดยปกติแล้วนำเข้าเสียง่าย และมีความเสี่ยงด้านราคาที่มีความอ่อนไหวสูง

**การจ่ายเงินชดเชย (Deficiency Payments)** เมื่อราคาตลาดต่ำกว่าราคาเป้าหมาย เป็นมาตรการที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลาย รองลงมาจากมาตรการการพยุงราคาตลาด โดยรัฐจ่ายเงินชดเชยให้กับเกษตรกรหากราคาตลาดของสินค้าเกษตรต่ำกว่าราคาที่รัฐกำหนดเป้าหมายไว้ และรัฐจ่ายเงินชดเชยเท่ากับปริมาณผลผลิตคูณกับส่วนต่างของราคาตลาดและราคาเป้าหมาย

อย่างไรก็ดี แม้รูปแบบการจ่ายเงินชดเชยจะมีประสิทธิภาพที่สูงกว่าการพยุงราคาตลาดจากภาระงบประมาณที่น้อยกว่า แต่ยังคงเป็นการบิดเบือนของกลไกราคา เพราะปริมาณเงินที่รัฐอุดหนุนให้เกษตรกรจะเพิ่มขึ้นเมื่อราคาตลาดตกต่ำ ซึ่งอาจจูงใจให้เกิดการผลิต

เพิ่ม นำมาสู่ผลผลิตล้นตลาด และจะเป็นปัจจัยให้ราคาคงตัวในระยะยาว

**1.2 มาตรการช่วยเหลือทางอ้อม (Indirect Payment หรือ Decouple Payment)** เป็นความช่วยเหลือของรัฐให้เกษตรกรมีรายได้ที่สม่ำเสมอแทนการแทรกแซงราคาตลาด ได้แก่

**การจ่ายเงินช่วยเหลือเป็นสัดส่วนกับพื้นที่เพาะปลูก (Area Payment)** เป็นวิธีการที่รัฐจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรคิดเป็นสัดส่วนของพื้นที่เพาะปลูกในกรณีที่รายได้ของเกษตรกรลดลงจากราคาผลผลิตที่ต่ำกว่าราคาที่กำหนด โดยปริมาณเงินชดเชยไม่ขึ้นอยู่กับราคาตลาด แต่ขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่เพาะปลูก

นอกจากนี้ หากช่วงเวลาใดที่ผลผลิตเกษตรกรรมบางประเภทออกสู่ตลาดจำนวนมาก รัฐจะให้เงินกับเกษตรกรที่เพาะปลูกผลผลิตชนิดนั้นให้หยุดเพาะปลูกชั่วคราว วิธีดังกล่าวสามารถกำหนดปริมาณผลผลิตไม่ให้ออกสู่ตลาดมากเกินไป รวมถึงมีการจำกัดปริมาณเงินช่วยเหลือตามพื้นที่เพาะปลูกสูงสุดที่รัฐกำหนด

## มุมมองกลับ

จรูวัฒน์ ชนะ  
 ดวงทิพย์ ศิริกาญจนอักษร  
 สลยบัณฑิตยศาสตร์ สถาบันเกษตรแห่งประเทศไทย

**การอุดหนุนการจัดซื้อปัจจัยในการผลิต (Subsidies to Purchased Inputs)** เป็นวิธีที่รัฐจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรทางด้านปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ย สารเคมี น้ำมัน เชื้อเพลิง และเครื่องจักร หรือให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีในการจัดซื้อปัจจัยในการผลิต

**นโยบายประกันสินค้าเกษตร (Crop Insurance)** เป็นมาตรการอุดหนุนเพื่อประกันความเสี่ยงหากเกษตรกรสูญเสียรายได้หรือผลผลิต โดยรัฐอุดหนุนค่าเบี้ยประกันให้กับเกษตรกร ซึ่งขึ้นอยู่กับระดับความคุ้มครองที่เกษตรกรต้องการ และโดยส่วนใหญ่รัฐมักเน้นการช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยในสัดส่วนที่มากกว่าเกษตรกรรายใหญ่

**นโยบายพัฒนาพื้นที่เพาะปลูกในชนบท (Rural Development)** รัฐให้ความสำคัญกับการเพาะปลูกควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อเน้นการพัฒนาภาคเกษตรให้มีความยั่งยืนและพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขันของเกษตรกร รวมถึงส่งเสริมให้มีการเพาะปลูกที่หลากหลาย เพื่อกระจายความเสี่ยงและปรับปรุงคุณภาพดิน ประกอบกับพัฒนาคุณภาพผลผลิตภัณฑ์และสนับสนุนการผลิตสินค้าที่มีมูลค่าสูง เช่น การผลิตแบบอินทรีย์ (Organic Agriculture) เนื่องจากมาตรการช่วยเหลือทางตรง เช่น การพยุงราคาตลาดและการจ่ายเงินชดเชยเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรเพิ่มปริมาณการเพาะปลูก ขณะที่มาตรการช่วยเหลือทางอ้อมเพื่อสนับสนุนรายได้ แม้เป็นนโยบายที่ลดแรงจูงใจในการเพาะปลูก แต่อาจจลนเลยการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และทำให้สิ่งแวดล้อมได้รับความเสียหาย

อย่างไรก็ดี มาตรการช่วยเหลือทางอ้อมต้องใช้เวลาจนจึงเห็นผล และอาจไม่ได้รับความนิยมสำหรับการเป็นเครื่องมือทางการเมือง อีกทั้งรัฐยังต้องแบกรับภาระต้นทุนการบริหารจัดการที่สูงในการสำรวจและประเมินพื้นที่เพาะปลูก และยังทำให้เกษตรกรขาดแรงจูงใจในการพัฒนาประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตด้วยตนเอง

ฉบับหน้าเรามาดูนโยบายการดูแลภาคเกษตรในต่างประเทศเพื่อเปรียบเทียบกัน



นายเศรษฐี อนุมัติกุล เกษตรจังหวัดสมุทร-  
ปราการ เปิดเผยว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทร-  
ปราการ ได้มีการวางแผนป้องกันและเตรียมการรับ  
สถานการณ์การระบาดของศัตรูพืชในช่วงฤดูแล้ง  
เนื่องจากปัจจุบันเกิดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง  
ของสภาพภูมิอากาศ หากไม่มีการป้องกันและวางแผน  
เตรียมรับสถานการณ์ อาจเกิดปัญหาการระบาด  
ของศัตรูพืชเป็นพื้นที่กว้าง ซึ่งส่งผลให้ผลผลิต  
ของเกษตรกรได้รับความเสียหายและกระทบต่อ  
เศรษฐกิจระดับประเทศ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม  
ในการรับสถานการณ์การระบาดของศัตรูพืช  
ในช่วงฤดูแล้งให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ  
รวมทั้งการบริหารจัดการศัตรูพืชเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

## 12 ● เกษตรปากน้ำแนะเกษตรกรติดตาม ●

### สถานการณ์ศัตรูพืช ผ่านศูนย์ชุมชน

สภาพ จึงแนะนำให้เกษตรกรดำเนินการสำรวจ  
ติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชอย่างต่อเนื่องเมื่อพบการ  
ระบาดของศัตรูพืชให้วินิจฉัยและรายงาน โดยระบุ  
ชนิดของศัตรูพืชให้ถูกต้อง

“ทั้งนี้ ให้เลือกใช้วิธีการควบคุมให้ตรงตาม  
ชนิดศัตรูพืช และมีการแจ้งเตือนเกษตรกรในพื้นที่  
ดำเนินการควบคุมศัตรูพืชในพื้นที่ที่มีการระบาดอย่าง  
ต่อเนื่อง ให้มีการจัดเตรียมปัจจัยการควบคุมปัจจัย

การผลิตขยายชีวภัณฑ์ให้พร้อม โดยใช้กลไกของ  
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนของแต่ละพื้นที่ในการ  
สำรวจติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช รวมทั้งใช้ข้อมูล  
แปลงพยากรณ์การระบาดของศัตรูพืชให้เป็นประโยชน์  
อีกด้วย หากเกษตรกรท่านใดมีข้อสงสัยสามารถ  
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตร  
จังหวัดสมุทรปราการ และสำนักงานเกษตรอำเภอ  
ใกล้เคียง” เกษตรจังหวัดสมุทรปราการกล่าว.

### ๑ เดือนงดเผาไร้อ้อย 14

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายสมจิตร วีระบุญชัย

กุล เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่า ขณะนี้เป็นช่วงที่เกษตรกรชาวไร้อ้อยเริ่มทำการตัดอ้อยส่งโรงงาน พบว่าในบางพื้นที่มีการเผาอ้อยก่อนตัด เนื่องจากมีปัญหาเรื่องขาดแคลนแรงงานและค่าจ้างสูง ผลจากการเผาอ้อยก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมามากมาย นอกจากเป็นอันตรายต่อรอบข้างแล้ว ยังกระทบต่อผู้ปลูกอ้อยโดยตรงเพราะทำให้น้ำหนักอ้อยลดลง สูญเสียความชื้น อ้อยที่ตัดมีน้ำหนักหายไป บ่อยครั้งต้นทุนการผลิตสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด จึงควรงดเผาเพราะไม่เป็นผลดีต่อทุกฝ่าย.



# สหกรณ์การเกษตรลำพะเพลิง จำกัด แหล่งผลิต และจำหน่ายข้าวไรซ์เบอร์รี่



ในสหกรณ์การเกษตรลำพะเพลิง จำกัด ได้จดทะเบียนประเภทสหกรณ์การเกษตร ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2520 มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 4 หมู่ 8 ถนนสิบลีร์ ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

นางสาวสุมาลี ทองธีระ ผู้จัดการสหกรณ์ฯ กล่าวว่า การตั้งสหกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่มีพื้นที่ทำการเกษตรอยู่ในเขตชลประทานลำพะเพลิง ให้ได้รับผลผลิตเพิ่มขึ้น และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

สหกรณ์มีพื้นที่ดำเนินงานตามโซนส่งน้ำลำพะเพลิงในเขต 3 อำเภอ คือ ปักธงชัย

โชคชัย และอำเภอเมืองนครราชสีมา โดยมีสมาชิกแรกตั้ง 194 คน ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 2,076 คน แยกเป็นสมาชิกสหกรณ์จำนวน 1,708 คน สังกัด 39 กลุ่ม, สมาชิกสมทบ จำนวน 368 คน สังกัด 1 กลุ่ม สหกรณ์ฯ ได้ดำเนินงานเพื่อส่งเสริมให้สมาชิกดำเนินธุรกิจร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และช่วยเหลือส่วนรวม โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมอันดี เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกและส่วนรวม ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม การดำเนินธุรกิจประกอบด้วย ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจการจัดหาสินค้ามาจำหน่าย ธุรกิจขายหรือการรวบรวมผลผลิต และธุรกิจการรับฝากเงิน

นางสาวสุมาลี ผู้จัดการกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ปัจจุบันนี้ทางสหกรณ์การเกษตรลำพะเพลิง จำกัด ได้ส่งเสริมการปลูกข้าวแบบประณีต ข้าวต้นเดียวโดยใช้แทนแดงเพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับสมาชิกสหกรณ์



ร่วมโครงการปลูกองุ่น 10 เปอร์เซ็นต์กับเคลวินด์



มีผู้คนใจกว้างสภากาชาดคือเมือง



ผลิตภัณฑ์



ปักดำด้วยเครื่องจักร

ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อรักษาความสมดุลของธรรมชาติ ตามแนวทางของเกษตรอินทรีย์ เป็นการปรับเปลี่ยนการทำนาแบบเดิม ๆ โดยการไ้ใช้รดน้ำ เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิต ง่ายต่อการดูแลแปลงและลดการใช้สารเคมี

ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้ผลิตและผู้บริโภค โดยสหกรณ์จะจัดหาวัตถุดิบมาไว้บริการแก่สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ และอบรมให้ความรู้ในการเพาะปลูกตลอดถึงการเก็บเกี่ยวรวมถึงการเพาะต้นกล้า โดยใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวตามที่สหกรณ์ส่งเสริม โดยสหกรณ์จะ

รับซื้อผลผลิตคืนในราคาสูงกว่าตลาด โดยเฉพาะข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวสายพันธุ์ใหม่สีส้ม แปลกตา ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยสารอาหารที่มีคุณค่า ซึ่งตอนนี้กำลังกลายเป็นเทรนด์ อาหารเพื่อคนรักสุขภาพที่กำลังเป็นที่สนใจอย่างมาก ข้าวไรซ์เบอร์รี่ เป็นข้าวที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์โดยการผสมผสานแบบธรรมชาติ ระหว่างข้าวสองพันธุ์ได้แก่ ข้าวเจ้าหอมนิล และข้าวขาวดอกมะลิ 105 หลังจากนั้นคัดเลือกโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพจนได้พันธุ์ข้าวที่มีความบริสุทธิ์ จากการพัฒนาพันธุ์ข้าวพิเศษ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ข้าวไรซ์เบอร์รี่เป็นข้าวเจ้าสีม่วงเข้ม เมล็ดเรียวยาว ผิวมันวาว และถ้าหากเป็นข้าวกล้องก็จะ มีกลิ่นหอมโดยธรรมชาติเป็นเอกลักษณ์ แถมยังมีรสชาติอมหวานกลมกล่อมชวนรับประทานเป็นอย่างยิ่ง สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี โดยอายุเก็บเกี่ยวสายพันธุ์นี้ประมาณ 130

วัน ซึ่งให้ผลผลิตปานกลาง สามารถต้านทานต่อโรคไหม้

ประโยชน์ของข้าวไรซ์เบอร์รี่ คือต้านอนุมูลอิสระสูงมีสรรพคุณในการช่วยบำรุงร่างกาย และทำให้สร้างคอลลาเจน ลดการอักเสบที่ผิวหนัง ช่วยลดริ้วรอยและชะลอความแก่ ช่วยลดการเสี่ยงต่อการเกิดโรคร้ายแรงต่าง ๆ เช่น โรคมะเร็ง เบาหวาน โรคหัวใจ และหลอดเลือด โรคความดันโลหิตสูงและโรคสมองเสื่อม

ข้าวไรซ์เบอร์รี่เป็นอาหารสุขภาพที่ดีต่อทุกเพศทุกวัย ผู้สูงอายุรับประทานจะช่วยทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ช่วยบำรุงสายตาและระบบประสาทต่าง ๆ สตรีมีครรภ์รับประทานแล้ว ช่วยให้เด็กอยู่ในครรภ์มีสุขภาพแข็งแรง ช่วยควบคุมน้ำตาลและควบคุมน้ำหนักได้

ทั้งนี้ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ของสหกรณ์การเกษตรลำพะเพลิง จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการสหกรณ์มั่นคง สมาชิกมั่งคั่ง ประเทศยั่งยืน สามารถนำอุปโภคจากหนังสือพิมพ์เคลวินด์สีไปแลกซื้อได้มีส่วนลด 10 เปอร์เซ็นต์จากราคาปกติ และจำหน่ายสินค้าต่าง ๆ ที่ใช้ในครัวเรือนราคาถูกกว่าท้องตลาดอีกหลายรายการอีกด้วย.

**พงษ์ศักดิ์ ไสแก้ว**



# กรมการสัตว์ กบ.บูรณาการพื้นที่ใช้ประโยชน์สูงสุด ส่งเสริมเลี้ยงโครูปแบบสหกรณ์สร้างรายได้เกษตรกร

การเลี้ยงโคนมของเกษตรกรในรูปแบบครัวเรือน 10-50 ตัว หรือในรูปแบบฟาร์ม 100-300 ตัว เพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้แต่การทำอาชีพเลี้ยงโคนมของเกษตรกรก็ยังมีอุปสรรคในพื้นที่ปลูกหญ้าและต้นทุนสูงในการซื้ออาหารเสริม บางครั้งน้ำมันดิบมีคุณภาพต่ำ เมื่อนำไปขายให้ศูนย์รับซื้อน้ำมันก็ถูกกดราคาทำให้เกษตรกรบางรายต้องขายโคนมและเลิกเลี้ยงไป เพื่อเป็นการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมให้ถูกวิธีและต้นทุนต่ำ ลดค่าใช้จ่ายแต่ได้น้ำมันดิบที่มีคุณภาพสูง จึงทำให้หน่วยงานของทางราชการร่วมบูรณาการกับองค์กรเอกชนเข้ามาพัฒนาส่งเสริมเกษตรกรในการเลี้ยงโคนมในรูปแบบของสหกรณ์และรูปแบบโรงงานแปรรูปในพื้นที่การเลี้ยงโคนมโดยขอใช้สถานที่ของกองการสัตว์ทหาร



มรดกพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา



บกที่มีพื้นที่กว้างขวางแต่ไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์

เมื่อเร็ว ๆ นี้ พล.ต.ชาติชาย อ่อนน่วม เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก ได้เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) โคนมอาชีพพระราชทาน สานต่ออาชีพที่ "พ่อหลวง" ให้ตามโครงการปรับโครงสร้างการเลี้ยงโคนมระหว่างกรมการสัตว์ทหารบก กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมสหกรณ์และสหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด ที่กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 2 บ้านป่าไผ่ หมู่ที่ 1 ต.จันทึก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยมี นายสัตวแพทย์ อยุธยา หรินทรานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์, นายวัชรินทร์ ภูแพร่ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์, พ.อ.สุภพงศ์ อุบลศรี ผู้บังคับการ ศูนย์การสุนัขทหารปากช่อง รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ร่วมพิธี และกตปัฐมโลกประสานความร่วมมือทั้ง  
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ด้าน พล.ต.ชาติชาย กล่าวว่า พิธีลงนามบันทึก  
ข้อตกลงโครงการบูรณาการศึกษาค้นคว้าการใช้ประโยชน์  
พื้นที่กรมการสัตว์ทหารบกกองทัพบก ซึ่งเป็นไปตาม  
นโยบายที่กรมการสัตว์ทหารบกได้รับมอบจาก  
กองทัพบกเพื่อใช้ประโยชน์ในพื้นที่กองทัพบก  
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
และสามารถแก้ไขปัญหา

การขาดแคลนพืชอาหาร  
สัตว์ในการเลี้ยงโคนมแก่เกษตรกร  
รอบหน่วยทหารได้ ซึ่งถือว่าเป็นการ  
ร่วมมือทางวิชาการ ด้านการศึกษา วิจัย  
พัฒนาตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยี  
และองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงโคนม การเลี้ยง  
โคทดแทนการผลิตอาหารโคระหว่างภาค  
รัฐ เกษตรกรและสหกรณ์ การใช้  
ประโยชน์ที่ดินของกองทัพบกให้มี  
ประสิทธิภาพรวมทั้งน้อมนำแนวทาง  
พระราชทานของ พระบาทสมเด็จพระ  
เจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งการโคนมไทยใน  
การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจทางด้านทฤษฎี  
และปฏิบัติให้กับชุมชนในพื้นที่เลี้ยงโคนม อีกทั้งในวาระเฉลิมพระ  
เกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาส

ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ซึ่งพระองค์ท่านเป็นผู้สืบสาน  
อาชีพพระราชทานพัฒนาอุตสาหกรรมโคนมไทยแก่พสกนิกรชาวไทย  
ซึ่งโครงการนี้สามารถใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี  
การเลี้ยงโคนมแบบครบวงจรภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอันจะ  
นำไปสู่ผลประโยชน์ในภาพรวมของชาติในอนาคต  
ต่อไป

ขณะที่ นายสัตวแพทย์ อยุธยา กล่าว  
ว่า โครงการบูรณาการศึกษาค้นคว้า  
พัฒนาการใช้ประโยชน์  
พื้นที่กรมการสัตว์  
ทหารบก จำนวน  
1,000 ไร่ เพื่อทำ  
แปลงปลูกพืช หญ้า,  
การเลี้ยงโคนม ในระยะ  
10 ปี ทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยง  
โคนมมีอาหารโคสำเร็จรูป (TMR) คุณภาพดี  
ใช้เลี้ยงสัตว์ได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปีและยังมี  
การทบทวนการดำเนินการตามโครงการทุก 3 ปีเห็น  
ว่า โครงการนี้จะสามารถประสบความสำเร็จและแก้ไขปัญหาการใช้  
ประโยชน์ที่ดินในหน่วยทหารร่วมกับชุมชนในพื้นที่เป็นแหล่งผลิต  
อาหารคุณภาพดีและพัฒนาการจัดการฟาร์มโคนมต้นแบบเพื่อให้แม่  
โคสามารถผลิตน้ำนมที่มีคุณภาพมากขึ้น จำหน่ายได้ในราคาสูงเป็นการ  
สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรมีรายได้อย่างยั่งยืนตลอดไป.

วัชรกร เกษมสุวรรณ



วัตถุดิบอาหารหยาบ

อาหารผสมสำเร็จ TMR

วิตามินและแร่ธาตุ

วัตถุดิบอาหารหยาบ

วิตามินและแร่ธาตุ



# สนช.ส่อถอดถอน 'บุญทรง-ภูมิ' <sup>16, 13</sup> 'มนัส' ลั่นรอดระบายนายจิวจิว

สนช.ส่อถอดถอน "บุญทรง-ภูมิ" คดีระบายนายจิวจิว ส่วน "มนัส" อาจได้เฮ หลังสนช.ลั่นเล

ขณะนายภา ดิงกมธ.ยกร่างฯ เหมาททุกอย่างใส่ รธน.ทำให้เกิดความขัดแย้งสูง รอดอกทำประชามติหรือไม่หลังสปช.โหวตผ่านรธน. ด้านสนช.รับหลักการพ.ร.บ.ตั้งกระทรวงดิจิทัลแล้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานถึงการลงมติถอดถอนนายบุญทรง เจริญเกียรติ อดีต ร.มว. พาณิชย์ นายภูมิ สาระผล อดีต ร.มช. พาณิชย์ และนายมนัส สร้อยพลอย อดีตอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ออกจากตำแหน่งกรณีการทุจริตการระบายนายจิวจิวต่อรัฐ (จิวจิว) ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในวันที่ 8 พ.ค.) ว่า สนช.ส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่า นายบุญทรง และนายภูมิ มีความผิดจริงในกรณีดังกล่าว เพราะขณะนี้สมาชิกสนช.ส่วนใหญ่มีความเข้าใจโครงการจำนำข้าว

มากขึ้น และมองว่าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สามารถชี้แจง โดยอ้างพยานหลักฐานได้อย่างชัดเจนว่า การทำสัญญาซื้อขายข้าวครั้งนี้ไม่ใช่การทำสัญญาแบบจิวจิว ขณะที่นายบุญทรง และนายภูมิไม่สามารถชี้แจงได้ว่า ข้าวที่ทำสัญญามีการส่งออกนอกประเทศจริงหรือไม่ ทำให้เสียงสนช.ทุกสายเทไปในทิศทางเดียวกันว่า จะลงมติถอดถอนนายบุญทรง และนายภูมิออกจากตำแหน่ง โดยคะแนนคาดว่าจะใกล้เคียงหรือมากกว่าคะแนนถอดถอน นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีต นายภาฯ ที่ผ่านมา คือ 190 เสียง

ส่วนกรณีของนายมนัส นั้น ขณะนี้เสียงสนช.ยังมีความเห็นก้ำกึ่งสัิวว่าจะลงมติถอดถอนหรือไม่ เนื่องจากเห็นว่า นายมนัส ไม่ใช่พนักงานการเมือง เป็นเพียงข้าราชการระดับสูงที่ต้องปฏิบัติ

ตามนโยบายของรัฐบาล อีกทั้งนายมนัส ได้พ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศไปแล้ว แม้ ป.ป.ช.จะระบุว่า สามารถถอดถอนได้ และนายมนัสจะพ้นจากตำแหน่งไปแล้วก็ตาม แต่ สนช.บางส่วนยังตั้งใจโดยเฉพาะสายข้าราชการด้วยกันรู้สึกเห็นใจและล้งเลอยู่

พร้อมยกกรณีนี้ ป.ป.ช.ไม่ดำเนินการถอดถอนคุณหญิงจาวรรรณ เมณฑกา อดีตผู้ว่าการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ออกจากตำแหน่ง ทั้งที่คุดหญิงจาวรรรณก็พ้นจากตำแหน่งไปแล้วเช่นกันเทียบเคียง โดยขณะนี้ สนช.สายข้าราชการหลายคน เห็นว่า ไม่น่าจะถอดถอนนายมนัสได้ ทั้งนี้ คะแนนเสียงตามข้อบังคับการประชุมเสียงถอดถอนต้องใช้เสียง 3 ใน 5 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมด คือ

อ่านต่อหน้า > 13

**: สานข.**

132 เสียง ซึ่งกรณีของนายมนัส นั้น หาก สานข. มีมติถอดถอนน่าจะเกิน 132 เสียงเล็กน้อย ประมาณ 10-15 เสียง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวานนี้ สานข. ได้ประชุมเพื่อรับฟังคำแถลงการณ์ปิดสำนวนด้วย วาจา ของ ป.ป.ช. ในฐานะผู้กล่าวหา และนายบุญทรง นายภูมิ ในฐานะผู้ถูกกล่าวหา ส่วนนายมนัส ยื่นขอแถลงปิดสำนวนคดีเป็นลายลักษณ์อักษร และได้กำหนดลงมติในวันที่ 8 พ.ค. โดยจะใช้วิธีการลงคะแนนในคูหา คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง

**นายกฯ ดึงกรม. เหมาทูทุกอย่างใส่รธน.**

ด้านพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมครม.มีการหารือถึงเรื่องประชาธิปไตยและเรื่องรัฐธรรมนูญ ซึ่งตนได้ให้แนวทางไปหมดแล้ว ทุกอย่างต้องใจเป็นๆ เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ ตอนนี้อยู่ในกรอบของรัฐธรรมนูญอยู่ ฉะนั้นการจะตกลงได้หรือไม่ ต้องรอการแก้ไขที่แต่ละส่วนส่งไป โดยในส่วนของ ครม. และ คสช. จะคุยกันในวันที่ 19 พ.ค. นี้ หากจะแก้ตรงไหนก็จะเสนอไปที่คณะกรรมการ

ยกร่างฯ เช่นกัน อำนาจในการแก้หรือไม่แก้อยู่ที่กรรมการยกร่างฯ ซึ่งรัฐธรรมนูญชั่วคราวเขียนไว้เช่นนั้น ตนจะเอามาตรา 44 ไปทับรัฐธรรมนูญอีกที ก็ไม่ได้ ต้องเข้าใจด้วย ศักดิ์ศรีมันเท่ากัน ทั้งนี้ หากแก้เสร็จตามระยะเวลา ก็เป็นเรื่องของสภาพปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ที่จะลงประชามติว่ารับหรือไม่รับตามโรดแมป ถ้าไม่รับ ก็ต้องเริ่มกันใหม่ ซึ่งไม่อยากพูดในวันนี้ เพราะถ้าพูดวันนี้จะกลายเป็นว่าตนนำไปทั้งหมด หรืออยากอยู่ต่อ ซึ่งมันไม่ใช่

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่ ถ้า สปช.โหวตรับร่างใหม่ทั้ง 5 สาย ก็ต้องมีการพูดคุยกันว่า จะเอาอย่างไร จะทำประชามติหรือไม่ ถ้าเห็นชอบให้ทำประชามติก็ต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 1-3 เดือนในการแก้ไข และจะมีการเลือกตั้งได้ภายใน 2-3 เดือน หลังทำประชามติเสร็จสิ้น อย่างไรก็ตาม ขอให้คำนึงถึงความคุ้มค่าของการทำประชามติด้วย เพราะต้องใช้งบประมาณถึง 3,000 ล้านบาท

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่ วันที่ 19 พ.ค. จะพูดคุยระหว่าง ครม. กับ คสช. ถึงเรื่องการปรับแก้รัฐธรรมนูญ ซึ่งส่วนตัวเห็นว่าประเทศไทยเปลี่ยนรัฐธรรมนูญบ่อย หากจะเขียนเนื้อหาหลักๆ ไว้ไม่ต้องลงมาตราอะไรเยอะ จะได้ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงส่วนเนื้อหาปลีกย่อยจะเพิ่มตรงไหน ให้ไปใส่ไว้ในกฎหมายลูกได้หรือไม่

"วันนี้เหมือนกับว่าเอาทุกอย่างไปใส่ไว้ในรัฐธรรมนูญทั้งหมด ก็เลยทำให้ความขัดแย้ง

สูง สิ่งนี้เป็นความคิดของผมเอง แต่ไม่รู้ว่าจะทำได้แค่ไหน อย่างไรก็ตามนักกฎหมายอีกที่เป็นความเห็นส่วนตัวของผม ซึ่งต้องฟัง คสช. และ ครม. ทั้งคณะอีก ซึ่งในส่วนของ ครม. ผมได้ให้ไปดูในทุกหมวด มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงตรงไหนบ้าง ซึ่งต้องดูว่าใช่หรือไม่ ทำแบบนี้แล้วดีหรือไม่ คำว่าดี ไม่ใช่อำนาจอยู่ที่รัฐอย่างเดียว ต้องสมดุล ถ่วงดุลกันให้ได้" นายภา กล่าว

**สปช. แห่ทำคำขอแก้ร่างรธน.**

นายไพโรจน์ พรหมสาธน์ สมาชิก สปช. ในฐานะกมอ.วิสามัญกิจการสภาพิรูปแห่งชาติ เปิดเผยถึงผลการเตรียมความพร้อมของ สปช. เพื่อทำคำขอแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ ว่า ขณะนี้ สปช.สามารถรวมกลุ่มเพื่อเสนอคำขอแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญครบแล้ว จำนวน 7 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มปกครองท้องถิ่นมีนายพงศ์โพยม วาศภูติ เป็นผู้นำ, 2.กลุ่มบริหารราชการท้องถิ่น มีนายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์ เป็นผู้นำ, 3.กลุ่มการศึกษา, 4.กลุ่มการเมืองและกฎหมาย มีนายสมบัติ อารังธัญวงศ์ และนายเสรี สุวรรณภานนท์ เป็นผู้นำ, 5.กลุ่มเศรษฐกิจ มีนายสมชัย ฤชุพันธุ์ เป็นผู้นำ, 6.กลุ่มประเด็นด้านสังคม การคุ้มครองผู้บริโภค สื่อมวลชน มีนายประสาร มฤคพิทักษ์ เป็นผู้นำ, 7.กลุ่มพันธมิตร ที่มีนายสุชาติ นวกวงษ์ เป็นผู้นำ ขณะนี้กลุ่มที่ยังหาสมาชิกสปช. ไม่ครบ คือ กลุ่มรัฐราชการ หลังงาน หรือพยากรณ์ธรรมชาติ ที่มีนายศุภจิต นาคกรพรพ สปช. เป็นผู้นำ ดังนั้นหน้าที่



ของวิป สปช. ที่ต้องดำเนินการ คือ ชักชวน สปช. ที่ร่วมลงชื่อในกลุ่มอื่น ซึ่งเกินกว่าที่รัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 กำหนด ให้หนึ่งคำขอแก้ไข ต้องมี สปช. ลงชื่อรับรองไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 หรือ 25 คน เข้าร่วมในกลุ่มที่ยังมีจำนวนผู้สนับสนุนไม่ครบ สำหรับการยื่นคำขอแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญของ สปช. นั้น ยืนยันว่าวิป สปช. ไม่เข้าไปก้าวก่ายรายละเอียด

### **"บวรศักดิ์" ย้ำควรทำประชามติตรน.**

นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานคณะกรรมการกฤษฎีกา (กมธ.) ยกร่างรัฐธรรมนูญ ปาฐกถาเนื่องในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 เรื่อง นวัตกรรมสังคมกับการปฏิรูปประเทศไทย 360 องศา โดยมหาวิทยาลัยรังสิต ในหัวข้อ "การปฏิรูปการเมืองประเทศไทยหลังรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2558" ตอนหนึ่งว่า สำหรับการพิจารณาแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ ตามความเห็นของ สปช. และภาคส่วนต่างๆ ของ กมธ. ยกร่างรัฐธรรมนูญ ช่วงเดือนมิ.ย.เป็นต้นไปนั้น ข้อเท็จจริงจะมีเวลาทำงานเพียง 40 วัน เท่านั้น ส่วนเวลาที่เหลือจะเป็นช่วงการทบทวนถ้อยคำ และเรียงเลขมาตราให้ถูกต้อง จากนั้นภายในวันที่ 23 ก.ค.ต้องส่งร่างรัฐธรรมนูญให้ สปช. เพื่อลงมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ ภายในวันที่ 6 ส.ค. หาก สปช. ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ ต้องยุบ กมธ. ยกร่างรัฐธรรมนูญ และ สปช. และตั้งชุดใหม่เข้ามายกร่างรัฐธรรมนูญ แต่หากรับก็จะเข้าสู่กระบวนการประกาศใช้ ยกเว้นมีการแก้ไข

รัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 เพื่อให้มีการออกเสียงประชามติ

ส่วนตัวยืนยันตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งประธาน กมธ. ยกร่างรัฐธรรมนูญว่า ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องทำประชามติ ด้วยเหตุผลคือ รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 เป็นฉบับประชาชน รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 เป็นฉบับที่ผ่านประชามติ ดังนั้น เมื่อยกเลิกรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 จะมีเหตุผลใดที่จะไม่นำรัฐธรรมนูญกลับไปทำประชามติอีก แต่การจะให้มีการออกเสียงประชามติได้ ต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 โดยความเห็นชอบร่วมกันของ คสช. ครม. และ สนช.

"หากทำประชามติ คงไม่ใช่ใช้เวลาเพียง 1 เดือนอย่างที่คนเขาพูด เพราะต้องมีกระบวนการ เช่น พิมพ์ร่างรัฐธรรมนูญ จำนวน 42 ล้านฉบับ เพื่อแจกให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้พิจารณา และเปิดเวที ทั้งผ่านสถานีโทรทัศน์ วิทูย์ ให้ทุกภาคส่วนและทุกฝ่าย ทั้งที่เห็นด้วยกับไม่เห็นด้วย แสดงความเห็นได้อย่างเต็มที่ ก่อนที่จะให้ประชาชนไปหย่อนบัตรออกเสียงประชามติ"

### **สนช. ไฟเขียวพรบ. ตั้งกระทรวงดิจิทัล**

ในการประชุม สนช. ได้พิจารณาร่าง พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่...) พ.ศ. ... เพื่อจัดตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นำเสนอโดยคณะรัฐมนตรี เป็นวาระแรก โดย นายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) แถลงหลักการและเหตุผลว่า โดยที่

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม ฐานความรู้ และขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจต่างมีความต้องการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพของการให้บริการ แต่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีขอบเขตอำนาจหน้าที่จำกัดเฉพาะเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสาร ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงเรื่องดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่เน้นให้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้าไปมีบทบาทในทุกภาคส่วน

ดังนั้น เพื่อให้มีกระทรวงที่มีอำนาจหน้าที่ครอบคลุมถึงเรื่องดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงต้องดำเนินการปรับโครงสร้างกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่มากขึ้น และเปลี่ยนชื่อเป็นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมาชิกส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการสนับสนุนให้จัดตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพราะปัจจุบันต้องมีการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและสังคม ต้องการให้เทคโนโลยีดิจิทัลครอบคลุมไปทุกหน่วยงาน ทุกภาคส่วน

ภายหลังการอภิปราย ที่ประชุมได้ลงมติรับหลักการวาระแรก ด้วยคะแนนเสียง 158 เสียง พร้อมตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณา 17 คน ระยะเวลาดำเนินงานภายใน 30 วัน

## นาปรังทะเล ตะ 5 ล้านไร่ ทุ่มหนุนโรงปุ๋ย

**พีระกฤษณ์** กรมชลประทาน  
เผย พื้นที่ปลูกข้าวนาปรังทะเล  
5 ล้านไร่ จากปกติ 9 ล้านไร่

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ  
อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผย  
ว่า แม้รัฐบาลและกรมชลประทาน  
จะมีมาตรการและสนับสนุนงบ  
ประมาณเพื่อจูงใจให้ชาวนาใน  
พื้นที่ลุ่มภาคกลางงดปลูกข้าว  
นาปรัง (รอบเดือน พ.ย.-มิ.ย.  
ปีถัดไป) แต่ปรากฏว่ามีการปลูก  
ข้าวนาปรังคิดเป็นพื้นที่ 5 ล้าน  
ไร่ แต่ถือว่าลดลงจากฤดูปกติที่  
มีการปลูกข้าวนาปรัง 9 ล้านไร่

อย่างไรก็ตาม การลดพื้นที่  
ปลูกข้าวนาปรังดังกล่าว ทำให้  
มีน้ำปริมาณเหลืออยู่ในอ่างเก็บ  
น้ำสำหรับทำการเกษตรในพื้นที่  
ลุ่มภาคกลาง โดยเฉพาะการ  
ปลูกข้าวนาปรังกว่า 3,200 ล้าน  
ลูกบาศก์เมตร และทำให้การ  
ปลูกข้าวนาปรังปีการผลิต  
2558/2559 เริ่มได้ตั้งแต่เดือน  
พ.ค. จากปีที่แล้วที่ต้องเลื่อนการ  
ทำนาปรังออกไปเป็นเดือน มิ.ย.-  
ก.ค. เนื่องจากไม่มีน้ำเพียงพอ

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด  
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  
กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์  
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สั่ง  
การให้กระทรวงเกษตรและ  
สหกรณ์พิจารณาแนวทางการ  
ลดต้นทุนการทำเกษตรที่ยั่งยืน  
และลดต้นทุนให้ได้อย่างแท้จริง  
รวมทั้งให้ศึกษาความเป็นไปได้  
ในการจัดตั้งโรงงานปุ๋ยแห่งชาติ

“นักวิชาการเสนอว่า การ  
ต่อรองให้เอกชนที่นำเข้าปุ๋ยลด  
ราคาเป็นเรื่องยาก เพราะเป็น  
เรื่องการค้า แต่ไทยเป็นประเทศ  
เกษตร ควรส่งเสริมการตั้งโรงงาน  
ปุ๋ย” พล.อ.สรรเสริญ ระบุ